

Miral ยกระดับ “เกาะยาส” ขึ้นอีกขั้น เตรียมเปิด สถานที่ท่องเที่ยวใหม่แห่งใหม่ “CLYMB”



อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-20 ต.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

CLYMB สถานที่ท่องเที่ยวใหม่แห่งใหม่ที่ลงทุนสร้างถึง 100 ล้านดอลลาร์ มาพร้อมห้อง Flight Chamber ที่กว้างที่สุดในโลก และหน้าผาจำลองในร่มที่สูงที่สุดในโลก เตรียมเปิดให้บริการในปี 2561

Miral ประกาศเปิดตัวโครงการพัฒนา CLYMB สถานที่ท่องเที่ยวใหม่บนเกาะยาสในอาบูดาบี ที่จะมียังห้อง Flight Chamber ที่กว้างที่สุดในโลก และหน้าผาจำลองในร่มที่สูงที่สุดในโลก เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวอันน่าตื่นเต้นบนเกาะยาส และผลักดันให้เกาะแห่งนี้ขึ้นแท่นเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนและความบันเทิงชั้นนำของภูมิภาค

รับชมข่าวในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่

<http://www.multivu.com/players/uk/7956251-miral-abu-dhabi-yas-island-clymb/>

โดย Flight Chamber จะมอบประสบการณ์การเห็นเวหาเสมือนจริงในห้องที่มีความกว้างถึง 9.75 เมตร (32 ฟุต) ซึ่งนับว่ากว้างที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา

ส่วนหน้าผาจำลองในร่มที่สูงที่สุดในโลกจะมีทั้งหมด 4 ผา และมีระดับความยากง่ายแตกต่างกันไปสำหรับนักปีนเขาทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มต้น ปานกลาง ไปจนถึงมืออาชีพ โดยจุดที่มีความสูงที่สุดจะอยู่ที่ 43 เมตรเหนือพื้นดิน

นอกจากนี้ CLYMB ยังได้รวบรวมร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงพื้นที่จัดงานเลี้ยงไว้อย่างครบครัน และจะเชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้า Yas Mall เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนและความบันเทิงที่เหนือกว่าตามแบบฉบับของเกาะยาส

โมฮัมเหม็ด अबดุลลา อัล ซาบี ซีอีโอของ Miral กล่าวว่า “โครงการ CLYMB คือส่วนเติมเต็มที่โดดเด่นและสำคัญยิ่งสำหรับเกาะยาส การสร้างห้อง Flight Chamber ที่กว้างที่สุดในโลก และหน้าผาจำลองในร่มที่สูงที่สุดในโลกในอาบูดาบี จะช่วยให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยาสได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นและท้าทายไปพร้อมๆกัน”

คุณอัล ซาบี กล่าวเสริมว่า “การเปิดตัวโครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Miral ในการพัฒนาและสร้างสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำที่ได้มาตรฐานสูงสุดในระดับโลกบนเกาะยาส เพื่อมอบประสบการณ์สุดตื่นเต้นและประทับใจ

ให้แก่ทุกคน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอาบูดาบีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์”

Miral ได้มอบหมายให้บริษัท Zublin Construction L.L.C เป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้ว 35% ณ ต้นเดือนนี้ และคาดว่าโครงการมูลค่าร้อยล้านดอลลาร์นี้จะสามารถเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ในปี 2561

ก่อนหน้าที่จะมีการเปิดตัวโครงการนี้ Miral เพิ่งประกาศวิสัยทัศน์ของเกาะยาสปี 2565 ซึ่งก็คือ การขึ้นแท่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวยอดนิยมของโลก ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 48 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ เกาะยาสยังพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากองค์กรถึง 100,000 คน และมีแผนสร้างโรงแรมสำหรับการพักผ่อนและทำธุรกิจรวมกันทั้งสิ้น 4,000 ห้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของแขกผู้เข้าพัก

(รูปภาพ: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20161016/429108>)

ที่มา: Miral Asset Management